

<b>MiC</b>	<b>MATICHON</b> <small>INFORMATION CENTER</small>	<b>Subject Heading :</b>
<b>Source :</b>	<b>ไทยโพสต์</b>	<b>60412538</b>
<b>Date :</b> 1 S.ศ. 2560	<b>Page :</b> 1/10	<b>No :</b>

# ใช้เวลาถ่านหิน/มือบจ่อฟ้อง <sup>1,10</sup>

**ไทยโพสต์** ● เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์  
 แจงรัฐบาลยังไม่ตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน  
 หินเทพา ระบุอยู่ในขั้นตอนของ กพข.และ  
 ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ยันจะ  
 พิจารณาอย่างรอบคอบ หากมีสิ่งใดที่ ประชา  
 ไม่สบายใจก็พร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้มีการโพสต์ข้อความ  
 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ  
 มন্ত্রী ยืนยันว่า “รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจ  
 ในเรื่องการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่าน  
 หินเทพา ที่มีกำลังผลิต 2,200 เมกะวัตต์  
 โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการ  
 นโยบายพลังงานแห่งชาติ และจะพิจารณา

อย่างรอบคอบ”

นอกจากนี้ ขอเรียนให้พี่น้องประชา  
 ชนทราบว่า ท่านนายกฯ และรัฐบาลมีความ  
 ตั้งใจและปรารถนาดีต่อประเทศชาติเป็นที่  
 ตั้ง ทุกนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ  
 บาลอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง

**อ่านต่อหน้า 10**

## ชื่อเวลา

แต่หากมีสิ่งใดที่ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจ รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น และไม่เกิดประโยชน์ต่อทุกคน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ฯลฯ

นอกจากนี้ เพจไทยคู่ฟ้ายังได้โพสต์ภาพพยานฯ พร้อมข้อความว่า “เรื่องพลังงาน โดยเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าเทพา ขอยืนยันว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆ เพื่อเริ่มโครงการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลจะทำตามขั้นตอนของกฎหมาย และยินดีรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนตัดสินใจ”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เดินทางไปยื่นหนังสือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเทพา อ.เทพา จ.สงขลา ขณะมาประชุม ครม.สัญจร ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมืองฯ จ.สงขลา แต่เกิดปะทะกับเจ้าหน้าที่และถูกจับกุมตัว 16 คน พร้อมตั้ง 4 ข้อหา ขณะที่เด็กวัย 16 ปี ได้รับการประกันตัวไป

ต่อมาศาลอนุญาตให้ใช้ตำแหน่งอาจารย์ 6 คนประกันตัวได้ และปล่อยตัว 15 แกนนำออกจากเรือนจำจังหวัดสงขลา เมื่อเวลา 3 ทุ่ม คืนวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา

ด้านนายบรรจง นะแส ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน กล่าวถึงกรณี ที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าขัดขวางไม่ให้กลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ว่า เป็นการดำเนินการลักษณะเดียวกับโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย เมื่อหลายปีก่อน และสัปดาห์หน้ากลุ่มเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะฟ้องกลับตำรวจ ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้ความรุนแรงกับประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ

“การใช้กำลังดังกล่าวทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 6 คน สาหัส 2 คน โดยคาดว่าจะฟ้อง พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมกุล รองผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าชุดจับกุม ซึ่งตอนแรกจับแค่ 4 คน แต่พล.ต.อ.ศรีวราห์ สั่งจับเพิ่มเป็น 16 คน” นายบรรจง กล่าว.